

ร่างรายงานการประชุม โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
ครั้งที่ 2/2558

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.  
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<input type="checkbox"/> ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ	<input type="checkbox"/> นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
<input type="checkbox"/> นางปรียานุช รัชตะหิรัญ	<input type="checkbox"/> นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
<input type="checkbox"/> ผศ. ธีระศักดิ์ หมากรผิน	<input type="checkbox"/> นางสาวนิตดา วารีเศวตสุวรรณ
<input type="checkbox"/> นายชาติรี วงษ์แก้ว	<input type="checkbox"/> นางสาวสุกัญญา คำภาศรี
<input type="checkbox"/> นายวุฒิสสิทธิ์ ย่อชัย	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> นายสันติ อธิฤทธิ์มีชัย	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> นางสาวสุดพิชญ์ชา ธงดาชัย	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> นายอานนท์ พงษ์ใหญ่	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> นางสาวอุมาพร เย็บปัก	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

**วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

1.1 โครงการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558

-ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารบนเว็บไซต์ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

-การแบ่งกลุ่มคะแนนวารสาร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 มีคะแนนอยู่ระหว่าง 15-20 คะแนน

กลุ่มที่ 2 มีคะแนนอยู่ระหว่าง 10-14 คะแนน

กลุ่มที่ 3 มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-9 คะแนน

-วารสารที่ส่งมาประเมินมีจำนวนทั้งหมด 444 รายการ แบ่งเป็น 2 สาขา คือ

-สาขาวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 214 รายการ

-สาขามนุษย์ฯ จำนวน 230 รายการ

ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ แบ่งออกเป็นกลุ่มคะแนนต่าง ๆ ดังนี้

-กลุ่มที่ 1 มีจำนวน 238 รายการ (สาขาวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 127 รายการ และสาขามนุษย์ฯ จำนวน 111 รายการ)

-กลุ่มที่ 2 มีจำนวน 180 รายการ

กลุ่มที่ 1-2 เป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่สามารถลงบทความในการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเรียนจบการศึกษา

-กลุ่มที่ 3 มีจำนวน 121 รายการ (จำนวนที่ไม่ส่งประเมินหรือล่าช้ามี 95 รายการ และไม่ผ่านการประเมิน มีจำนวน 26 รายการ)

ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อมาพิจารณาตัวเล่ม เปรียบเทียบ และดูข้อมูลของวารสาร ให้คณะกรรมการพิจารณาคนละ 3-4 รายการ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ว่า วารสารดังกล่าวควรมีการปรับเพิ่มหรือลดคะแนนลง

### 1.2 แนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุด ที่จะเข้าร่วมการประชุมกับศูนย์ TCI

คุณกนกวรรณ บัวงาม เป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ของสำนักหอสมุด และมีหลายเรื่องของศูนย์ TCI ที่นำมาข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านสื่อ ซึ่งทางคุณกนกวรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ และประสานงานกับบริษัท DC Consultants ที่ทางสำนักหอสมุด จ้างในการทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด

### 1.3 ศูนย์ TCI ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ของ สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี ๒๕๕๗

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ขึ้น ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ ในการนี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ และยกระดับวารสารไทย เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI)”

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ขอให้ส่งตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วมรับรางวัล 10 คน (มจร. จำนวน 5 คน และสำนักหอสมุด 5 คน) และมีการทำวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องที่มา และวิธีการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ TCI ขึ้นเผยแพร่บน Youtube ประมาณ 4-5 นาที

คุณศรีจันทร์ เสนอขอส่งตัวแทนของบริษัท DC consultants ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายรูป และทำข่าวประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัลของศูนย์ TCI

## วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### 3.1 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

#### 3.1.1 ข้อมูลของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณวุฒิสิทธิ รายงานข้อมูลของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

-มีจำนวนวารสารในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 จำนวน	260 รายการ
-คิดเป็นจำนวนฉบับทั้งหมด	818 ฉบับ
-ได้รับตัวเล่มวารสารมาแล้ว	755 ฉบับ (92%)
-บันทึกข้อมูลเข้าฐาน TCI จำนวน	520 ฉบับ (69%)

(ดูรายละเอียดสถานภาพวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานข้อมูล TCI ตามเอกสารแนบ วาระที่ 2.1.1)

### 3.1.2 ข้อมูลของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวนิดา รายงานข้อมูลของวารสารสาขามนุษยศาสตร์ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

-มีจำนวนวารสารในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 จำนวน	291 รายการ
-คิดเป็นจำนวนฉบับทั้งหมด	626 ฉบับ
-ได้รับตัวเล่มวารสารมาแล้ว	525 ฉบับ (83.9%)
-บันทึกข้อมูลเข้าฐาน TCI จำนวน	292 ฉบับ (46.7%)

(ดูรายละเอียดสถานภาพวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI ตามเอกสารแนบ วาระที่ 2.1.2)

## วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การพัฒนาระบบป้องกันการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย คุณชาติรี รายงานความก้าวหน้าของโครงการ การพัฒนาระบบป้องกันการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย ที่ศูนย์ TCI ทำร่วมกับ ทีม อาจารย์ชูชาติ จาก NECTEC มีรายละเอียดดังนี้

โครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการปรับแก้ไขโครงการ โดยให้ทีมอาจารย์ชูชาติ เป็นผู้เขียนโครงการ ซึ่งทาง NECTEC ขอไม่ใส่ชื่อทีมทำงานในโครงการดังกล่าว ให้ NECTEC อยู่ในฐานะเป็นบริษัทรับจ้างทำโปรแกรม และต้องการ Database ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปใช้

คุณศรีจันทร์ ได้ชี้แจงว่า ในภาพรวมของ สวทช. ต้องการเงิน โดยมีการตั้งเป้าหมายให้ทีมนักวิจัยมีหน้าที่หาเงินเข้าหน่วยงานเพื่อเป็นการสนับสนุน สวทช. ในทางปฏิบัติทีมทำงานมีเงินเดือนสูงอยู่แล้ว ประกอบกับทาง สวทช. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล และเจรจาต่อรองอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถใส่ชื่อทีมทำงานในโครงการดังกล่าวได้ เหมือนกับที่ทำกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องของฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (MyCat) ที่ต้องการนำข้อมูลไปทำต่อ เนื่องจากทีมของอาจารย์ชูชาติเป็นทีมปฏิบัติการด้านภาษา จึงต้องการข้อมูลจำนวนมาก เพื่อมาทำ OCR ของภาษาไทย ที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งยังไม่มียุติทำได้สมบูรณ์ จะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ต่างกันที่ทางสำนักหอสมุดฯ ไม่มีลิขสิทธิ์ หมายความว่า ใช้ได้อย่างเดียว ไม่มีสิทธิ์ไปแก้ไข ปรับปรุงตัว MyCat

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มอบหมายให้คุณชาติรี รับผิดชอบประสานงานกับทีมอาจารย์ชูชาติ (NECTEC) ในการเขียนโครงการให้เสร็จ เพื่อที่จะทำเรื่องขอทุนจาก สกว. ประมาณเดือนพฤษภาคม และจะนำโครงการนี้ไปเสนอในการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9 ประมาณเดือนกันยายน

### 4.2 การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9

คุณธีระศักดิ์ รายงานเรื่องการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยครั้งที่ 9 กำหนดการเหมือนเดิม เพิ่มในส่วนของอาจารย์ชูชาติ เวลา 10.00 น. และเรื่องการติดต่อกองบรรณาธิการวารสารยังไม่ได้ดำเนินการ

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ เสนอว่า ให้ดูผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ก่อน แล้วค่อยติดต่อกองบรรณาธิการของวารสาร

### 4.3 โครงการ ASEAN Citation Index (ACI)

คุณชาติรี รายงานว่า ฐานข้อมูล ACI ยังไม่มีเวลานำข้อมูลเข้าไปในระบบ เนื่องจากคุณสันติ ติดงาน  
การประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 3

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6 เรื่องกำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติกำหนดการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง  
ประชุมสัตบงกช ชั้น 1 อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วิทยาเขตบางขุนเทียน

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ